



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ให้แก่ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....



“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

ผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ยรรยง คั่นตร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการดำเนินการ ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีชี้ขาดอัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ เพื่อร่วมบูรณะปรับปรุงหอพระ หลวงพ่อมงคลนิมิต โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุณฺณโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีเงินร่วมทำบุญ ๑,๐๖๔,๑๙๘ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ



โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดงาน “วันเปิดโลกทัศน์วันวิจัย รร.นทก.๖๑”



พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิด “วันเปิดโลกทัศน์งานวิจัย รร.นทก.๖๑” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานวิจัย ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้ แก่นักเรียนนายเรืออากาศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิลาปชัย นิลกรณ์ อดีตหัวหน้างานพัฒนารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายการทำวิจัยและพัฒนายุค

Thailand 4.0” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนิสิตรายวิชาการทหาร เพื่อพัฒนาประเทศในกลุ่มสาระการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เยี่ยมชมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะ



พลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศพร้อมเยี่ยมชมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองทัพอากาศ กองบิน ๒

โรงเรียนการบิน จัดพิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีศาลเจ้าพ่อเสือ

พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีศาลเจ้าพ่อเสือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ พลอากาศตรี ธนวิฑิต สกฤตแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม



เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๗



พลอากาศตรี นที พงษ์แดง เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ และตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงและความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงทหารที่เสียชีวิต เนื่องในวัน ANZAC DAY

นาวาอากาศเอก มนัส จันทรแดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงทหารที่เสียชีวิต เนื่องในวัน ANZAC DAY ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงคราม และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรจังหวัดกาญจนบุรี



คณะครูและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน



นาวาอากาศเอก มนัส จันทรแดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ธีรฉัตร กระจ่างแก้ว พร้อมด้วย ดอกเตอร์ อดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นำคณะครูและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เยี่ยมชม

กิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีตรวจสอบการฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลิตที่ ๒

นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลิตที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี



กองทัพอากาศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ นำคณะผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ และประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมพิจารณาแนวทางการทดสอบมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศชาติอาเซียน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีของผู้บังคับบัญชาระดับสูงระหว่าง กองทัพอากาศอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายของกองทัพอากาศอาเซียนแต่ละประเทศ ในหัวข้อ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ นิรภัย การบิน การต่อต้านก่อการร้ายรวมทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการ ตลอดจนการเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์



กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ สํารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๒



นาวาอากาศเอก อนุชัญ อรุณรัศมิโชติ รองผู้อำนวยการกองระบบบัญชาการและควบคุม สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์และนำเสนอความก้าวหน้าโปรแกรมบูรณาการข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๔ ศึกษาดูงานบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟัลท์แอนด์เปเปอร์ จำกัด

นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ เข้าศึกษาดูงานในภาพรวมของบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟัลท์แอนด์เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกองบิน ๔ ในอนาคต ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ในการดำเนินการด้านการจัดการขยะ ด้านการจัดการน้ำ และด้านการจัดการอากาศโดยมีโครงการ กองทัพอากาศปลอดโฟม (Air Force No Foam) และโครงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เนื่องจากผลิตภัณฑ์โฟมเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก จำเป็นต้องลดขยะที่ต้นทาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑



กองบิน ๕ จัดหน่วยมิตรประชาออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จัดหน่วยมิตรประชาออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้บริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตัดผมชายหญิง การแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์ มอภพัตถลม ข้าราชการ ตุ๋ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนไร้ที่พึ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย



นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี